
คณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Sok Chenda  
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และ เลขาธิการสภาเพือ่การพฒันากัมพูชา  

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. คณะกรรมการสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา ตัวแทนบริษัทไทยใน
กัมพูชา ที่ปรึกษาและตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย น าโดยนางอรนุช ผการัตน์ ประธานสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชาคน
ปัจจุบัน ได้เข้าเย่ียมคารวะ ท่าน Sok Chenda รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และ เลขาธิการสภาเพ่ือการพัฒนา
กัมพูชา (Council for the development of Cambodia: CDC) (http://www.cambodiainvestment.gov.kh) ซึ่งเป็น
หน่วยงานภาครัฐ (ซึ่งเทียบเท่ากับหน่วยงาน BOI ของประเทศไทย) ก่อต้ังในปี 2542 มีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการ
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวกับการลงทุนของเอกชนเพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจและดึงดูดการลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศมี
หน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการ ดังน้ี 

(1) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) : บริษัทเอกชน (Developer) ที่ประสงค์จะจัดต้ัง 
SEZ รวมทั้งภาคเอกชนที่ประสงค์จะเข้ามาลงทุนต้ังโรงงานใน SEZ ต้องได้รับการอนุมัติโครงการจาก
คณะกรรมการก ากับดูแลเขตเศรษฐกิจฯของกัมพูชา (CSEZB)  

(2) การลงทุนนอก SEZ ซึ่งก ากับดูแลโดยคณะกรรมการการลงทุน (CIB) 
(3) เงินช่วยเหลือจากต่างชาติ (ODA)   

การเข้าเย่ียมคารวะในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะน า คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบัน แนะกิจกรรมและ
ภารกิจของสมาคม รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ การค้าการลงทุน และการประกอบธุรกิจในประเทศ
กัมพูชา เพ่ือหาแนวทางในการร่วมมือกันส่งเสริมธุรกิจไทยในกัมพูชา โดยหลังจากที่ทาง CDC กล่าวต้อนรับและได้มีการ
แนะน าสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมของทั้งสองฝ่ายแล้ว ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือกันในหลายประเด็น ซึ่งสามารถสรุป
สาระส าคัญ ได้ดังน้ี 

1. ด้านความร่วมมือในการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยและกัมพูชา บทบาทของ CDC และสมาคมฯ  

ท่าน Sok Chenda ได้กล่าวถึงการก่อต้ังสภาธุรกิจกัมพูชา-ไทย ในปี 2558 โดยรองนายกรัฐมนตรี Sok An ซึ่งท่าน 
Sok Chenda เป็นสมาชิกและคณะกรรมการอยู่ด้วย โดยสภาดังกล่าวจัดต้ังข้ึนเพ่ือท างานร่วมกับ สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ใน
ด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ 

http://www.cambodiainvestment.gov.kh/
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 ทั้งน้ีในช่วง 1-2 ปี ท่ีผ่านมาทาง CDC ได้ต้อนรับคณะนักลงทุนจากต่างประเทศจ านวนมาก รวมถึงที่มาจากประเทศ
ไทย ทาง CDC จึงอยากทราบว่าทางสมาคมฯ มีบทบาทอย่างไรบ้างในการช่วยเหลือและประสานงานให้กับกลุ่มนักลงทุน
เหล่าน้ีที่มาจากประเทศไทย นอกจากน้ีท่านยังได้กล่าวถึงโครงการที่รัฐบาลไทย-กัมพูชา ตกลงกันที่จะสนับสนุนการจัดต้ังเขต
เศรษฐกิจที่บริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศ ว่าปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก 

 นาง อรนุช ได้กล่าวตอบและแสดงความเห็นว่า การจัดต้ังสภาธุรกิจกัมพูชา -ไทย และ ไทย-กัมพูชา เพ่ือท างาน
ร่วมกันน้ันเป็นสิ่งที่ดีและเห็นด้วยอย่างย่ิง ซึ่งสภาดังกล่าวน่าจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้มีมิติมากข้ึน 
เพ่ิมเติมจากเดิมที่มีสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชา ที่ท าหน้าท่ีกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้า สังคม และวัฒนธรรมของทั้งสอง
ประเทศอยู่แล้ว  

 ในส่วนของสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชาน้ัน เป็นการรวมตัว
ของบริษัทและนักธุรกิจไทย ซึ่งประกอบธุรกิจหรือลงทุนอยู่ในประเทศ
กัมพูชา โดยมี วัตถุประสงค์เ พ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ เป็น
ประโยชน์ ช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในด้านธุรกิจและ
สังคม รวมถึงจัดกิจกรรมและด าเนินการต่างๆ เพ่ือประโยชน์โดยรวม
ของสมาชิก สมาคมฯ มีส่วนร่วมในคณะท างานภาครัฐและเอกชน ซึ่ง
เป็นกลไกการแก้ปัญหาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจใน
กัมพูชา  อย่างสม่ าเสมอ นอกจากน้ันสมาคมฯ ยังท างานอย่างใกล้ชิด กับสถานเอกอัครราชทูตไทย รวมถึงส านักงานส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ เพ่ือให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุนรายใหม่จาก
ประเทศไทย ท่ีสนใจเข้ามาลงทุนประกอบกิจการในประเทศกัมพูชา 

 ท่าน Sok Chenda ให้ความเห็นว่า กิจกรรมและภารกิจที่สมาคมฯ ท าอยู่น้ันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมาก 
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในคณะท างานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญ ที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใน
กัมพูชา โดยในอดีตที่ผ่านมาน้ันการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน ได้มีการน าเสนอปัญหามากมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
CDC ซึ่งปัญหาแหล่าน้ันล้วนได้รับการพัฒนาและแก้ไข จนในปัจจุบัน ประเด็นปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ CDC น้ัน มี
จ านวนน้อยมาก แต่หากมีปัญหาที่เกี่ยวข้องก็ยินดีที่จะรับฟัง อย่างไรก็ตาม CDC ไม่อยากให้ภาคเอกชนรายงานแต่ปัญหา 
อยากให้ช่วยการเสนอทางแก้ไขร่วมกัน ซึ่งจะท าให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยท่าน Sok Chenda อยากให้
สมาคมฯ เข้าร่วมคณะท างานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในกลุ่ม SME , Customs, Tourism and Agriculture 

2. ความต้องการของประเทศกัมพูชาและโอกาสของด้านการลงทุนนักลงทุนไทย 

กัมพูชาเป็นประเทศก าลังพัฒนาท่ีมีขนาดเล็ก และยังขาดความพร้อมในหลายด้าน ดังน้ันกัมพูชาจึงไม่ได้มีกลยุทธ์ที่
ต้องการจะแข่งขันกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ไทยและเวียดนาม ในทางตรงกันข้ามกัมพูชาต้องการ
ความร่วมมือจากประเทศไทย เวียดนาม รวมถึงประเทศอื่นๆที่มีศักยภาพมากกว่าในการเข้ามาลงทุนเพ่ือช่วยยกระดับและช่วย
พัฒนาประเทศไปพร้อมกัน 

ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ประเทศกัมพูชา ได้เข้าร่วม CLMVT Forum ซึ่งจัดข้ึนที่ประเทศไทย โดยตัวแทนจาก 
CDC ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งน้ันเพ่ือหารือเกี่ยวแนวทางในการร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างประเทศทั้งห้า ทั้งน้ี CDC ได้
เสนอกับกระทรวงพาณิชย์และส านักงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย เพ่ือหาโครงการที่ร่วมมือกัน โดยอาจจะเริ่มต้น
จากโครงการขนาดเล็ก ซึ่งจะท าได้ง่ายและรวดเร็วกว่าโครงการขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้เวลาศึกษาและพิจารณาเป็นเวลานาน 
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โดย CDC เห็นว่ากัมพูชามีศักยภาพในหลายด้าน ที่ต้องการการสนับสนุนหรือการเข้ามาเติมเต็มจากประเทศไทย 
อาทิ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร กัมพูชาเป็นประเทศเกษตรกรรมมีผลผลิตทางการเกษตรจ านวนมากท่ียังขาด
ศักยภาพในการแปรรูป ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญอย่างมากในเรื่องดังกล่าว จึงเป็น
โอกาสที่ดี ที่ผู้ประกอบการไทยจะเข้ามาลงทุนด้านอุตสาหกรรมการเกษตร  นอกจากด้านการเกษตร การท่องเที่ยวก็เป็น
อุตสาหกรรมที่กัมพูชายังต้องการการพัฒนาอีกมาก โดยเฉพาะในจังหวัดเสียมเรียบที่เป็นที่ต้ังของนครวัด นครธม แหล่ง
ท่องเท่ียวที่ส าคัญและมีชื่อเสียงของโลก ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจากทั่วโลกมากกว่า 2 ล้านคนต่อปี แ ต่ยังขาด
อุตสาหกรรมบริการที่มีชื่อเสียงและได้มาตรฐาน เช่น การให้บริการสปา เป็นต้น  

ทั้งน้ีกัมพูชาเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมากที่สุดประเทศหน่ึงในอาเซียน โดยกัมพูชาอนุญาตให้
ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน ประกอบธุรกิจได้ 100% 

3. ปัญหาและอุปสรรคส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของกัมพูชาและภูมิภาคอาเซียน 

การเชื่อมโยงด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าเป็นปัญหาหลักที่ส าคัญ ของกัมพูชารวมถึงประเทศอื่นๆ ส าหรับการ
ใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตราบใดที่การเดินทางและการขนส่งสินค้ายังไม่สะดวก ก็จะส่งผลให้การค้าและ
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศในอาเซียนเติบโตได้ไม่เต็มที่  ดังน้ันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันผลักดัน ข้อตกลงหรือ
ระเบียบต่างๆ ที่จะช่วยอ านวยความสะดวกและลดข้ันตอนเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว 

ส าหรับประเด็นที่ กัมพูชา ได้รับการปรับระดับจาก World Bank ให้เลื่อนสถานะจากประเทศที่มีรายได้ต่ า (Lower 
–Income) ข้ึนมาเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางกลุ่มล่าง (Lower-Middle-Income) หลังจากที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
ประชากรสูงเกิน 1,025 USD/คน แน่นอนว่าจะส่งผลให้กัมพูชาได้รับการช่วยเหลือจากต่างชาติลดลง อาทิ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า
หรือเงินกู้พิเศษจากต่างประเทศ รวมถึง ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) แต่ในทางกลับกันก็เป็นการ
สะท้อนศักยภาพในการพัฒนาประเทศของกัมพูชา  

การปรับสถานะดังกล่าวจะท าให้กัมพูชาถูกตัดสิทธิประโยชน์
ทางการค้าท่ีได้รับจากประเทศที่พัฒนาแล้วหรือไม่น้ัน ตามหลักการ แม้
กัมพูชาจะยกระดับเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางกลุ่มล่าง โดย 
World Bank แล้ว แต่ส าหรับสิทธิประโยชน์ทางการค้า เช่น GSP หรือ 
EBA น้ันจะพิจารณาตามสถานะของประเทศกัมพูชาที่ประเมินโดย UN 
ซึ่งจะพิจารณาหลายปัจจัยไม่ใช่เพียงด้านรายได้ประชาชาติต่อหัวเพียง
อย่างเดียว แต่รวมถึงการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ โดยคาดการณ์ว่ากัมพูชาจะ
สามารถพ้นจากสถานะประเทศด้อยพัฒนาได้ระหว่างปี 2018-2025 อย่างไรก็ตามหลักจากที่พ้นจากสถานะประเทศด้อย
พัฒนา สิทธิประโยชน์ทางการค้าจะไม่ถูกตัดในทันที แต่จะมีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวเป็นเวลา 3-5 ปี แล้วแต่ประเทศที่
เป็นผู้ให้สิทธ์ิจะก าหนดไว้ในข้อตกลง 

โครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกัมพูชา ผลกระทบจากการปรับ
สถานะรายได้ของประเทศท าให้กัมพูชาได้รับเงินกู้และเงินช่วยเหลือต่างชาติลดลง ส่งผลให้กัมพูชาต้องมีการปรับปรุง
กฎระเบียบการลงทุนให้ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติมากข้ึน โดยเฉพาะการลงทุนในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งด้านการ
คมนาคม และพลังงาน 
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สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา เข้าเย่ียมคารวะ H.E. Sok Chenda รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีและ เลขาธิการสภาเพ่ือการพัฒนากัมพูชา 26/07/2559 

ด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นอีกเรื่องทีมีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม แม้
กัมพูชาจะมีประชากรหนุ่มสาวที่อยู่ในวัยท างานจ านวนมาก แต่เน่ืองด้วยระบบการศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานประกอบกับ
ประชากรจ านวนมากยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ส่งผลให้ประชากรที่อยู่ในวัยท างานจ านวนมากยังขาดทักษะและ
ความรู้พ้ืนฐาน รวมถึงกระบวนการในการคิด ที่จ าเป็นต่อการท างาน ทั้งน้ีรัฐบาลกัมพูชาตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าวและมี
นโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมย่ิงข้ึน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้อง ใช้เวลาและ
งบประมาณจ านวนมาก ดังน้ันส าหรับสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐบาลกัมพูชาจึงต้องขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ให้ช่วยพัฒนา
ทักษะต่างๆ ให้กับแรงงานกัมพูชาในโรงงานและบริษัทของตนโดยเน้นที่การพัฒนา Soft Skill เป็นหลัก 

4. ที่อยู่ติดต่อ  

The Council for the Development of Cambodia (CDC) 
ที่ต้ัง: Government Palace, Sisowath Quay, Wat Phnom, Phnom Penh, Cambodia 
เว็บไซต์: www.cambodiainvestment.gov.kh 

(1) Cambodian Investment Board (CIB) 
Tel: 023 981 154 Fax: 023 427 597 
E-mail: cdc.cib@online.com.kh 

(2) Cambodian Special Economic Zones Board (CSEZB) 
Tel: 023 992 355 Fax: 023 992 931 
E-mail: enquiry@camboidasez.gov.kh , h.sopauline@online.com.kh  
 

เวลาท าการ: วันจันทร์ – ศุกร์ 8:00 - 11:30 น. และ 14:00 - 17:00 น. 
  

*********** 

สุรเชษฐ์ มณีพงษ์ 
เลขานุการสมาคมฯ 
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